

TRỪNG TRỊ THAM NHỮNG TỪ GỐC -

MỘT ĐIỂM NÓNG VỀ LÝ LUẬN TRONG NĂM 2006 Ở TRUNG QUỐC

Gần đây, Cục Lý luận thuộc Bộ Tuyên truyền Trung ương ĐCS Trung Quốc (tương đương với Ban Tư tưởng Văn hóa ở Việt Nam) đã biên soạn cuốn sách nhan đề “*Đối mặt với những điểm nóng lý luận*” (2006) nêu lên 20 vấn đề lý luận đã và đang thu hút sự quan tâm của dư luận Trung Quốc. Vấn đề *trừng trị tham những* từ gốc được xếp thứ 18 trong số những điểm nóng lý luận này. Mở đầu bài viết cho rằng “chỉ đánh không phòng càng đánh càng rối”, với ý nghĩa rằng, đối với tham những chỉ trừng trị thôi, không đi sâu phân tích nguyên nhân dẫn đến tham những, không có những đối sách dự phòng từ gốc, thì tham những sẽ lại tái phát, làm cho công tác chống tham những càng chống càng rối ren. Trong mối quan hệ giữa trừng trị và dự phòng tham những, từ thực tiễn đấu tranh chống tham những ở Trung Quốc, nhận thức của ĐCS Trung Quốc về vấn đề này càng ngày càng sâu sắc thêm.

Sau cải cách mở cửa, vào những năm 80 và 90 của thế kỷ trước, căn cứ vào tình hình lúc đó ở Trung Quốc, trọng tâm của công tác chống tham những là “trừng trị nghiêm khắc phần tử tham những” và chuyển biến tác phong. Nhìn chung, công tác chống tham những đã đạt được một số thành tựu, đảm bảo cho công cuộc cải cách mở cửa tiến hành thuận lợi. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hiện tượng tham những

ở một số ngành và địa phương không những không giảm mà có xu hướng gia tăng.

Trong tình hình như vậy, dư luận Trung Quốc đã xuất hiện một số quan điểm sai lầm cho rằng, chỉ cần trừng trị tham những và lấy đó làm thước đo đánh giá thành tích, chủ yếu xem xem số người bị kiểm tra và trừng trị nhiều hay ít. Tuy nhiên, công tác chống tham những đã rơi vào tình trạng khó khăn: *Một là*, nếu số phần tử tham những bị trừng trị ít, có người sẽ cho rằng công tác chống tham những chưa mạnh; *hai là*, nếu số phần tử tham những bị đưa ra ánh sáng nhiều, thì có người lại cho rằng, càng chống càng tham những, hình như “không có quan nào là không tham ô”.

Tục ngữ Trung Quốc có câu nói đại ý “rút củi đáy nồi”. Điều rõ ràng là, cuộc đấu tranh chống tham những phát triển đến một giai đoạn nhất định, nếu như chỉ chú ý giải quyết những sự kiện cụ thể đã phát sinh, không bắt đầu từ nguồn gốc, thì cũng chỉ có thể có được thành tích nhất thời mà thôi. Vì vậy, trọng tâm công tác chống tham những phải được chuyển sang giải quyết từ gốc.

Báo cáo chính trị tại Đại hội XVI ĐCS Trung Quốc nêu rõ: “Trong các chính sách, biện pháp quan trọng chống tham những, phải trừng trị và dự phòng tham những từ gốc”. Sau Đại hội XVI, trên cơ sở nghiên

cứu đặc điểm, quy luật của cuộc đấu tranh chống tham nhũng trong tình hình mới, ĐCS Trung Quốc đã nêu lên phương châm chiến lược cho rằng, “kiên trì liêm khiết, xử lý tổng hợp, trùng trị và dự phòng đồng thời tiến hành, chú trọng dự phòng”, từ đó xây dựng và kiện toàn hệ thống trùng trị và dự phòng tham nhũng thích ứng với thể chế kinh tế thị trường XHCN. Tháng 1-2005, Trung ương ĐCS Trung Quốc đã ban hành văn kiện “*Cương yếu xây dựng, kiện toàn hệ thống trùng trị và dự phòng tham nhũng cùng coi trọng cả giáo dục, chế độ và giám sát*”. Tháng 1-2006, phát hiệu tại Hội nghị lần thứ 6 Ủy ban Kiểm tra kỷ luật Trung ương, Tổng Bí thư Hồ Cẩm Đào một lần nữa nhấn mạnh “vừa phải kiên quyết trùng trị tham nhũng, vừa phải dự phòng tham nhũng có hiệu quả”.

Trùng trị tham nhũng từ gốc cũng là bài học rút ra từ kinh nghiệm chống tham nhũng quốc tế. Một số tổ chức quốc tế cho rằng, hạt nhân của hệ thống hành chính trong sạch của một quốc gia chính là coi trọng dự phòng tham nhũng. Số dĩ tỷ lệ các vụ án tham nhũng ở một số nước Bắc Âu rất thấp, *nguyên nhân quan trọng là*

các quốc gia này rất coi trọng việc ràng buộc và giám sát quyền lực, coi trọng giáo dục tính liêm khiết đối với công chức và người dân, từng bước xây dựng cơ chế dự phòng tham nhũng đồng bộ.

Chống tham nhũng cũng giống như chữa bệnh, “thầy thuốc giỏi chữa bệnh từ gốc”. Chiến lược mới *dự phòng tham nhũng từ gốc*, phản ánh nhận thức của ĐCS Trung Quốc về quy luật chống tham nhũng đã không ngừng đi sâu, điều đó có lợi cho việc thúc đẩy công tác chống tham nhũng được triển khai cả về chiều rộng lẫn bề sâu.

HOÀI NAM

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Cục Lý luận Bộ Tuyên truyền Trung ương ĐCS Trung Quốc, *Đối mặt với những điểm nóng lý luận 2006*, Nxb Học tập, Nxb Nhân dân, Bắc Kinh 2006.

TRUNG TÂM HÁN NGỮ...

(Tiếp theo trang 87)

- Xây dựng mối quan hệ hợp tác theo hướng đa phương, đa dạng. Mục tiêu là tranh thủ nguồn lực, chia sẻ kinh nghiệm, tận dụng điều kiện để phát huy lợi thế, bù đắp thiếu hụt để phát triển.

Năm học 2006-2007 là năm học đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng và Nghị quyết Đại hội Tỉnh Đảng bộ lần VIII, năm học thứ hai của Trung tâm, nên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Trung tâm Đào tạo Hán ngữ Lào Cai tiếp tục khẳng định vai trò, vị trí, xu hướng và định hướng phát

triển, tầm ảnh hưởng. Đặt Trung tâm vào chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và hợp tác quốc tế chung của tỉnh.

Nhân dịp này, Trung tâm chân thành cảm ơn Đại sứ quán nước CHND Trung Hoa tại Việt Nam, Phòng Văn hóa Đại sứ quán, Học viện Hồng Hà-Vân Nam -Trung Quốc, Viện nghiên cứu Trung Quốc – Viện Khoa học Xã hội Việt Nam đã hỗ trợ, giúp đỡ tạo ra những điều kiện có tính quyết định đến sự phát triển của Trung tâm.